

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ	๑.๑ ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้แก่บุคลากรของ อบต.บ้านโป่ง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ - จัดทำประกาศเจตนารมณ์ อบต.บ้านโป่ง ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ - จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.บ้านโป่ง ๑) การพัฒนาความรู้ ปลุกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต ๒) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม	- -	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อต่อต้านการทุจริต	๘๐	สำนักงานปลัด
	๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.๒.๑ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๑. จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของบุคลากรรับรู้และเข้าใจการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	๘๐	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๒. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	๒.๑.๑ แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของ อบต.	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	กองคลัง
		๒.๑.๒ โครงการ อบต.พบประชาชน		ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๗๐	สำนักงานปลัด
	๒.๒ ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่าง อบต.บ้านโป่ง กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันปราบปรามฯ	๒.๒.๑ จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน	๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านโป่ง	๘๕	สำนักงานปลัด
	๒.๓ พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒.๓.๑ รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ๑) ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ๒) ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	-	ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๗๕	ทุกส่วนราชการ